

BSRU Spot p.3

นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
ในการแข่งขันแอนิเมชันนานาชาติ

violet Frame p.4

มบส. จัดงานเกษียณอายุราชการ
“ไฟลีนมณีศรีเกษียณ” ประจำปี 2561

Recent News p.6

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักศึกษา
คว้ารางวัลดีเด่น ในการแข่งขันโครงการ
ประกวดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย MeThai contest 2018



ประธานาธิบดีโครเอเชีย เข้าร่วมเป็นเกียรติในการนำเสนอผลงาน ทางวิชาการระดับนานาชาติ

อ่านต่อหน้า 2

ประธานาธิบดีโครเอเชียเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะเจ้าภาพร่วมการ
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี Kolinda Grabar Kitarovic ประธานาธิบดีหญิงแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย
เข้าร่วมเป็นเกียรติในการนำเสนอผลงาน ณ Inter-University Centre Dubrovnik (IUC) Theme: Communication & ICT for
Social Inclusion จัดด้วยความร่วมมือทางวิชาการโดย Prof. Dr.Kjell Skjellstad, University of Oslo รศ.ดร.กมลรัตน์
อินทรทัศนีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 ณ Inter -University Centre Dubrovnik (IUC)
ประเทศสาธารณรัฐโครเอเชีย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 8 ท่าน คือ อ.พรธมา พูนพิน อ.มนัสวี พิวตระกูล อ.อารยา แสงมหาชัย อ.ณิชาภา แก้วประดับ อ.พิมพ์พิไล
ไทพิทักษ์ อ.ณัฐฐ์ เตชะปัญญา อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย และ อ.หทัยรัก ดุงคะเสน •



นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ในการแข่งขันแอนิเมชันนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ และอาจารย์เอกกราช วรสมทพรปราการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. นำนักศึกษา 4 คน ได้แก่

- (1) นางสาวอรัญญา นาคลั่น
- (2) นางสาวนภัสวรรณ ปานสุวรรณ
- (3) นายไชยวัตร ปานแก้ว
- (4) นายอานนท์ วิฒนวิกิจ

เข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชัน ในงาน “International Animation Challenge 2018”

ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศไทย •





โพลีวันพณีย์ศรีเกษ





มบส. จัดงานเกษียณอายุราชการ “ไพลินมณีศรีเกษียณ” ประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ “ไพลินมณีศรีเกษียณ” โดย ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งจรุช รองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เข้าร่วม ณ อาคาร 11 ชั้น 9 และในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่คณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “ไพลินมณีศรีเกษียณ” จำนวน 6 ท่าน โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 .



Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ผ้าทอเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งจัดให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา •



วิทยาลัยการดนตรีร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯและสถาบันขงจื้อ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรีพม่าและเครื่องดนตรีจีน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการดนตรีร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯและสถาบันขงจื้อ มบส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรีพม่าและเครื่องดนตรีจีน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องดนตรีแก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ อันเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้เรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเยาวชน สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2561 โดย อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจ่ม คณบดีวิทยาลัยการดนตรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ วิทยาลัยการดนตรี อาคาร 27 ชั้น 16 •



สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมศึกษาคคว้ารางวัลดีเด่น ในการแข่งขันโครงการประกวดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย MeThai contest 2018

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมศึกษาคคว้ารางวัลดีเด่น 1 รางวัล ประเภทโครงการต้นแบบ และรางวัลชมเชย 15 รางวัล ประเภทสื่อดิจิทัล ในการแข่งขันโครงการประกวดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย MeThai contest 2018 ภายใต้แนวคิด จิตอาสา พัฒนาชาติไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี •



หน่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร หลักสูตรฝึกอบรบการสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น 003

วันที่ 1 กันยายน 2561 หน่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร หลักสูตรฝึกอบรบ การสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น 003 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณะ แก้ววิเชียร รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฝ่ายงานดำเนินการและบริการ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการภายนอก จำนวน 49 คน ณ อาคาร 9 ชั้น 10 และ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 กันยายน 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีการบรรยาย “การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย ดร.บุญลือ ทองอยู่ “แนวทางและจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ประจำปีงบประมาณ 2563” วิทยากรโดย ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี และรศ.ดร.วิโพธิ์ วัฒนานันท์กุล รองอธิการบดี ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 •



สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 13

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 13 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเก็บคะแนนเพื่อเข้ารับโล่รางวัลคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี •



สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand's International Culinary Cup 2018

วันที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand's International Culinary Cup 2018 มีนักศึกษาได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในประเภท Modern Thai Cuisine ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ โกยทรัพย์ และนายรามรักษ์ เทียงตรง รางวัล 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายวิชานนท์ ลพยุ่ง และรางวัล 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวสุรัสวดี แก้วประชา นอกจากนี้ยังได้รับ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภท Duck Main Course ได้แก่ นางสาวสรวงกรณ์ นาคเวช ณ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา •



หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมการบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน” วิทยากรโดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ลาวัลย์ พึ่งขจร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดโครงการ “นักรับตาสลับประตู” เพื่อร่วมกันช่วยเป็นหูเป็นตา ทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ธีรณวัฒน์ ปานกลาง ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดโครงการ “นักรับตาสลับประตู” เพื่อร่วมกันช่วยเป็นหูเป็นตา ทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร •



สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 6 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง “แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดย รศ.ปริญญช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ รศ.ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแนวทางการเสนอของบประมาณฯ กำหนดการยื่นข้อเสนอฯ ตลอดจนเงื่อนไขการพิจารณาตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เตรียมความพร้อม และสามารถศึกษาคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์ม การรับสมัครก่อนยื่นขอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกขัง ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ •



คณะผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมกันกับโรงเรียนอุททอง และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันที่ 6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ชลิตา วณิชยานันต์ รองอธิการบดี และ อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุททองทวารวดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ศูนย์การศึกษาอุททองทวารวดี เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมกันกับโรงเรียนอุททอง และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ณ ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี •



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่างๆ

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่างๆ เรื่อง อบรมความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบจบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา การยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) การขอใบรับรองต่างๆ พร้อมทั้งรับปรึกษาเรื่องการตรวจสอบจบและรับคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) โดยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ณ อาคาร 10 ชั้น 8 ห้อง 1081 •



คณะผู้บริหาร ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยนครเทียนจิน และร่วมประชุมเสวนาและแสดงทัศนะด้านการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. นำคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะผู้บริหาร ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยนครเทียนจิน และในช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาและแสดงทัศนะด้านการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานสากล พร้อมด้วยเครือข่ายอธิการบดี นานาชาติของมหาวิทยาลัยครูศาสตร์เทียนจิน ในการนี้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยครูศาสตร์เทียนจิน



สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก/สถาบัน

วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก/สถาบัน โดย อาจารย์พรพรรณ พูนพิน ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 - 2560 ตามพันธกิจที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของสำนักฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศต่อไป ณ ห้องประชุมขุนวิเทศดุสิต สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1 ทั้งนี้ผลการประเมินจากคณะกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.2



สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษากับศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

วันที่ 9 กันยายน 2561 สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษากับศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ซึ่งมีศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยอดีตนายกองค์การบริหารนักศึกษา อดีตประธานสภานักศึกษา รวมถึงคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ถึงปัจจุบัน มาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วัฒนยานันต์ รองอธิการบดี อาจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษาอย่างอบอุ่น หอประชุม แหล่งเรียนรู้กรุงรัตนบุรีศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการแสดงต้อนรับจากสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ผู้นำนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมกันพูดคุยทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานองค์การนักศึกษาระหว่างกัน นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักกิจการนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษาได้กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาไปเป็นเวลานาน และเป็นเรื่องที่ดีที่ต่างมีแนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทางที่ดีต่อไปในอนาคต



คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นำโดย อ.นเรศ นิภากรพันธ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อ.ปรียาภรณ์ สีบสวัสดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อ.รัชชน ปัญญาสุพัฒน์ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และ อ.เพียงธิดา เสริฐสุทธิกุลชัย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ประชาอุทิศ 90



Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มบส. นำโดย รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ ประธานโครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมทั้งชี้แจงกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ แก่นักศึกษาจีน ณ ห้องประชุมราชวัติ อาคาร 8 ชั้น 6 •



สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาแกนนำป้องกันยาเสพติด ตัวแทนสภานักศึกษา และตัวแทนองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำนักศึกษาต้านยาเสพติด”

วันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 สำนักกิจการนักศึกษา มบส. นำโดยอาจารย์ชัชวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการ และว่าที่ ร.อ.บัญญัติ เสกนาโชค นำนักศึกษาแกนนำป้องกันยาเสพติด ตัวแทนสภานักศึกษา และ ตัวแทนองค์การนักศึกษา รวม 20 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำนักศึกษาต้านยาเสพติด” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคกลางตอนล่าง จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันแม่ข่าย) ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และฮาโมนี่ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี •



อธิการบดี มบส. ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการผลิตบัณฑิตไทย - จีน เข้าศึกษาตู่งานด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการผลิตบัณฑิตไทย - จีน ร่วมศึกษาตู่งานด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนิเวอริสตี สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาการเพาะปลูก การปศุสัตว์ ชลประทาน วิศวกรรม การจัดการธุรกิจการเกษตร รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการของ 22 คณะวิชา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 70 หลักสูตร ระดับปริญญาโทกว่า 70 สูตร และระดับปริญญาเอก 13 สูตร การศึกษาตู่งานในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นำโดยอธิการบดีและผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเข้าพบคณาจารย์และแลกเปลี่ยนกับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนิเวอริสตี และกลุ่มที่ 2 นำโดย ผศ.ลาวัลย์ พึ่งขจร รองอธิการบดี ผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการฯ เข้าพบผู้บริหารและนักศึกษาจีน โดยมีศิษย์เก่านักศึกษาจีนรุ่นที่ 2 ที่ได้ร่วมโครงการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยความตั้งใจและระลึกถึง มีการนำเสนอวิถีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาจีนและร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามกันอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรต่างๆ ให้นักศึกษาจีนทราบ ทั้งนี้มีนักศึกษาจีนที่สนใจจะเข้าร่วมในรุ่นต่อไป ไม่น้อยกว่า 30 คน •



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 โดย คณะกรรมการ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิมมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ อ.ธีรพร ปฏิเวธวิฑูร เลขานุการ คณะกรรมการ ได้ผลคะแนนการประเมิน 4.81 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักอีกมากมายที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป •



คณะผู้บริหาร มบส. เข้าประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารบริษัทลงทุนการศึกษาหนาน ฟาง เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือและการ จัดส่งนักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ **【หลักสูตร**

วันที่ 13 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทลงทุนการศึกษาหนานฟาง เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือและการจัดส่งนักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รวมทั้งแนวทางการจัดทำห้องเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในครั้งนี้ Mr.Lan Jing ประธานบริษัทได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้วางแผนจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกมาเรียนในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษามาเรียนไม่น้อยกว่า 30 คน •



คณะผู้บริหาร มบส. เข้าพบผู้บริหาร วิทยาลัยครุศาสตร์สี่เจียงเพื่อแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการโครงการฯ ได้เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยครุศาสตร์สี่เจียงเพื่อหารือประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตบัณฑิตสายครู การแนะนำหลักสูตรภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ 3+1 และ 2+2 และการแนะนำหลักสูตรอบรมระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับวิทยาลัยครุศาสตร์สี่เจียง เพื่อนำไปสู่การเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และแนะนำหลักสูตรต่างๆ สถานที่และภูมิภาคของวิทยาลัยฯ ให้คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทราบ •



พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคาร หอพักนิสิต อาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์อู่ทองจัดพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนิสิต อาจารย์ และบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร นายกเทศมนตรี กำนัน คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์อู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี •



สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัด ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส.

วันที่ 17 กันยายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. ครั้งที่ 2/2561 โดย อาจารย์พรพนา พูนพิน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ คุณดวงพร พงศ์ผาสุก พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้ทรงคุณภายใน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ”

วันที่ 19 กันยายน 2561 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงาน อธิการบดี มบส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ” วิทยากรอบรมโดย ทีมงาน FMTH โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมอบรม ณ อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วม กับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วม กับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “มนุษย์ - สังคม : นวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” โดย
มีอาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.อนิตะมงคล สมกิตติกานนท์ อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านช่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ .



Short News



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โดยมี อ.อรุณี คูวิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 •



สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร 10 ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1051 •



การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “ไพลินมณีศรีเกษียณ” โดย คุณวรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 5.2 ชั้น 5 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •

Short News



สำนักกิจการนิกศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักกิจการนิกศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้น ประจำปี 2561 ในโครงการปอเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย ของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จำนวน 5 ทุน ทุนละ 22,000 บาท ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร •

Announcement

สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่

วิธีง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน

1. เข้าระบบ
2. ลงทะเบียน
3. กรอกข้อมูล
4. พิมพ์
5. ช่องทางการชำระเงิน
6. ตรวจสอบสถานะ

สมัครเรียนได้ที่ : <http://admission.bsru.ac.th> หรือ bsru.me/regist

สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่

PR BSRU

- 1. เข้าระบบ**
เข้าระบบ <http://admission.bsru.ac.th>
- 2. ลงทะเบียน**
ลงทะเบียน ใช้ระบบ Auto Register
- 3. กรอกข้อมูล**
กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน กด "สมัครเข้าศึกษาต่อ"
- 4. พิมพ์**
พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม
- 5. ช่องทางการชำระเงิน**
ชำระค่าสมัครได้ที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาวิทยบริการธัญบุรี หรือบัญชีธนาคาร กสิวิเทศ
- 6. ตรวจสอบสถานะ**
หลังชำระเงิน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ตรวจสอบสถานะ โดยที่ระบบแจ้งที่ "ผลการสมัคร"

ออกแบบโดย ประาธิมาพันธ์ จง.ส.ร.จ.บ.น.ก.ค. | BSRU News | printfo_bsru | PRInfo BSRU | 0-2473-7000 ต่อ 1993

Announcement

คำนิยามองค์การ มบส. MORALITY

MORALITY

- Moral = คุณธรรมประจำใจ
- Orderliness = วินัยประจำตน
- Responsibility = เปี่ยมล้นความรับผิดชอบ
- Adoration = มอบใจให้องค์กร
- Loveliness = เอื้ออาทรแบ่งปัน
- Innovation = สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
- Teamwork = ร่วมใจพัฒนา
- Yield = นำพาสู่ความสำเร็จ

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดีในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใสต่อบุคลากรและสาธารณชน
- ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ประกาศ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติตามการบริการวิชาการ และการสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ประมวลภาพการขับเคลื่อนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

MORALITY

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติความสุจริต เข้มแข็ง และโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ

Designed by PRInfo

f BSRU News PRInfo BSRU 0-2473-7000 ต่อ 115, 113

BSRU bulletin

เอกสารข่าวรายเดือน จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทาง ด้านการศึกษา วางแผนทุกวันที่ 1

BSRU Bulletin เอกสารข่าว ตั้งชื่อตามสิ่งพิมพ์ **The Bulletin** ซึ่งเป็น สิ่งพิมพ์ข่าวในประวัติศาสตร์วงการสิ่งพิมพ์ ก่อตั้งขึ้นโดยสองนักวารสารศาสตร์ คนสำคัญ คือ **J.F. Archibald** และ **John Haynes** ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก เมื่อ 31 มกราคม 1880 ในยุคนั้น The Bulletin มีบทบาทสูงต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ในฐานะสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวสารและงานเขียนต่างๆ ปัจจุบันนี้ดยสาร ฉบับนี้ยังคงออกเผยแพร่ใน Australia ทุกสัปดาห์ ในฐานะ newsmagazine โดย Australian Consolidated Press มี John Lehmann เป็นบรรณาธิการบริหาร ●

คณะทำงาน BSRU bulletin

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์พรพริมา พูนพิน

กองบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉานย์ สิงห์คสิวรรณ / น.ส.บุษบง ชูเพียร / นายภาคภูมิ กัลยาณคุณภาณี / อาจารย์อัครา ยิ่งยวด / อาจารย์ พิมพ์พีไล ไทพิทักษ์ / อาจารย์ออรุยา แสงมหาชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ / น.ส.พรสุดา เมืองมูล / น.ส.กัณฑ์กัญญา อิทธิสถิตกุลชัย และคณะกรรมการเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการฝ่ายออกแบบ : อาจารย์มนัสวี พิวตระกูล

ถ่ายภาพ : นายภาคภูมิ กัลยาณคุณภาณี / น.ส.พรสุดา เมืองมูล / น.ส.กัณฑ์กัญญา อิทธิสถิตกุลชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ / นายอภิสิทธิ์ ชมทอง / นายศุภกฤต สายอุบล และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

การส่งข่าวเพื่อลงตีพิมพ์

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าวสาร / ข้อเขียน เพื่อการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ส่งข้อมูลและภาพประกอบข่าว ผ่าน 3 ช่อง ทาง คือ ■ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1 โทร.1993 ■ กล่อง ข้อความ BSRU NEWS facebook Fanpage และ ■ e-mail : prinfbosru@gmail.com

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ <http://admission.bsru.ac.th>
วันที่ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันนี้ !!

มี มากกว่า 60 หลักสูตร

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่
ADMISSION.BSRU.AC.TH

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 0 2473 7000 ต่อ 1716, 1998, 1711

Designed by PRInfo

f BSRU News PRInfo BSRU 0-2473-7000 ต่อ 1993



คลิก fanpage
รับข่าวสาร
มหาวิทยาลัย



ฉบับ pdf file

ช่องทางการรับ BSRU Bulletin

ฉบับสิ่งพิมพ์ สามารถรับได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และ สารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1

ฉบับ pdf file สำหรับระบบ android และ ios
bsru.me/pr หรือ
<http://prinfbosru.ac.th/>

ฉบับ e-book www.issuu.com/prinfo